



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

.....
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุ
นักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาตรี) ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นางสาว กนกภรณ์ คงบุญ*
๒	๒	นาย วรธนะ จำเริญ*
๓	๓	นาย ธนะรัชต์ ศรีเพชร*

* อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเข้ารับราชการในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในครั้ง
นี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับคัดเลือกผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ก็จะไม่มียสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น ๒ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประกาศ คงเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ